



ประกาศโรงเรียนบ้านกองโค  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนบ้านกองโค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านกองโค ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ หกสิบ ตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมกันทุกภาคจากมากไปหาน้อย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โรงเรียนบ้านกองโค จึงแจ้งรายละเอียดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านกองโค

๒. เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามที่ประกาศรับสมัครแล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศฯ แนบท้ายนี้จะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี

กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนด หรือไม่อาจมารายงานตัวตามวันที่กำหนดได้ จะทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปโดยตรงเป็นรายบุคคล จนกว่าจะมีผู้มารายงานตัวตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัครจะไม่ได้การพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะยกเลิกคำสั่งนี้ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



( นายกนต์ธร เกิดบำรุง )  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  
โรงเรียนบ้านกองโค

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกองโค ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นายพงศกร ท้าวนาม	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านกองโค ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒	๐๐๑	นายภูเบศ ศิริตา	

